

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## PYLON – ทำตัวดี ก็น่าจะมีลุ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็เห็นตลาดเจ็บบๆ แบบที่เราๆ ท่านๆ ก็รู้กันอยู่แล้วว่า “รอข่าว”

ดังนั้น หากจะว่าไปแล้ว ก็ระรอเฉยออกมาก่อนก็ได้ แล้วค่อยทำตาม อันนี้ ก็หมายถึง คนที่ยังไม่เก่งมาก ๆ หรือ ไม่อยากจะทำแบบฝึกหัดตนเองนะครับ... แม้ว่าตอนนี้ เหนือเมฆที่นั่งเขียนบทวิเคราะห์อยู่นี้ ก็ยังไม่ได้รู้ เหมือนกันนะครับว่า จะออกมาอย่างไร และจะเขียนหุ้นตัวไหนในบาตตาเซียนดี ทั้งๆ ที่ก็มีหุ้นใหญ่ๆ หรือ หุ้นหลักๆ อยู่ในสายตาเหมือนกัน... แต่เอาเถอะครับ สองวันที่ผ่านมา ก็นั่งๆ ดูหุ้นตามสไตลท์ที่ถนัดๆ ไว้อยู่ ก็มีหลายๆ ตัวเหมือนกัน ที่ทำตัวดี และมีลุ้นแก๊งกำไร หรือ ดีไม่ดี อยากจะลุ้นยาวๆ ก็ยังน่าจะมีพอได้... อะไรที่เรียกว่าทำตัวดี อันนี้ขอกล่าวไว้แบบคร่าวๆ ว่า เป็นรูปแบบการแก๊งตัว หรือ การเล่นในวันนั้นๆ แล้วพอเราเห็น ก็หวังว่า วันต่อไป ก็น่าจะมีลุ้น หรือ ยิ่งถ้าดูอะไรบางอย่างย้อนหลังไป ก็อาจจะมีความน่าสนใจ แม้จะเข้าข่าย หุ้นโรคจิต (เก็บกด-กดเก็บ) ก็ตาม แต่อาการแบบต่างๆ นานา นั้น บางครั้ง ก็ไม่อาจจะหลอก หรือเปลี่ยนใจคนที่ดูเรื่องของเทคนิคเป็นไปได้ออกนะครับ... แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีอะไรที่มันใจมากเกินไปนะครับ อย่างที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า ตลาด หรือ หุ้น มันเป็น Dynamic เราต้องตามกันไว้ตลอด เมื่อมีการพลิก หรือ เจออะไรเข้ามากระทบ รูปแบบสัญญาณทางเทคนิค ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ ว่าจะเห็นอะไรมาก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าสี่เงินเข้ามาก่อนหน้านี้ แต่ถ้าสัญญาณไม่ใช่ ยิ่งเราก็ต้องไม่ต้ออย่าขี้ อย่าคิดว่า อย่าไม่มัน หรือ ไม่อะไรก็ตาม... สัญญาณเสีย ก็คือเสีย ดีก็คือดี อันนี้ต้องเคร่งครัดนะ

### ดูตามเกม... ก็อย่างที่จั่วหัวนั่นแหละครับ ช่วงท้ายๆ ตลาด ทำตัวดี เหมือนจะมีการกดๆ

ราคาบ้าง แต่สุดท้ายแล้ว ก็เอาขึ้นมาปิดในระดับที่ มีนัยสำคัญ หรือ สวยงามได้อย่างหน้าตาเฉย

**แนวรับ** : ... 5.0-4.9 เป็นราคาที่รับได้ (หลุด 4.8 ไม่สวย)

**เป้าหมาย** : ... 6.0-6.5 เป็นระดับของการแก๊งกำไรเล่นรอบ

Price Chart...(PYLON)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PYLON...** แต่ถ้าจะอยากมองยาวๆ นั้น ก็คงต้องกำหนดด้วยเรื่อง การเรียงตัวของเส้น MA. อีกที โดยตามภาพนี้ เอาคร่าวๆ ก็น่าจะมีการเรียงตัวของ MA ที่ราคา 4.50 นั้นก็อาจจะแปลว่า เป้าหมายที่คาดหวัง เราอาจจะหวังได้ถึงระดับ 9.00 กันโน่นเลย ... หรือถ้าระดับพื้นที่ 6.00-6.50 มีการขึ้นไปทดสอบ แต่ยืนที่ 6.00 ได้อย่างมั่นคง เราก็อาจจะหวังแนวโน้ม การขึ้นเพื่อจะไปทดสอบระดับ 9.00 ได้ต่อไป แปลว่า ที่ระดับพื้นที่ 6.00-6.50 อาจจะแค่ คิดจะขาย เท่านั้น หรือ อาจจะแบ่งขายไปบางส่วน แล้วบางส่วน ถือไว้ลุ้น...อันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน และก็อย่างที่เคียวว่าของอย่างนี้ ต้องดูกันที่หน้างานด้วยนั่นแหละครับ